



# สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

109 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2275-4231-2 แฟกซ์ 0-2275-4230  
109 SOI SITHTHON, SUTTHISARNWINITCHAI RD., HUAYKWANG, BANGKOK 10310 THAILAND TEL. (662) 275-4231-2 FAX : (662) 275-4230

■■■■■ UNION FOR CIVIL LIBERTY ■■■■■

## แถลงการณ์

### สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)

#### เรื่อง ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้วิถีทางประชาธิปไตยในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... ในวาระที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยพิจารณาเห็นชอบ ๓ วาระวันเดียวกัน เป็นเหตุให้พรรคประชาธิปัตย์ ชุมนุมคัดค้าน พร้อมทั้งเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และการคัดค้านทางการเมืองและทางสังคมอย่างรุนแรงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ความไม่พอใจของสังคมต่อร่างกฎหมายดังกล่าวนำไปสู่การชุมนุมขับไล่รัฐบาล โดยกลุ่มประชาชนหลายฝ่าย กลุ่มผู้ชุมนุมได้กระจายการชุมนุมโดยปิดล้อมสถานที่ราชการ เช่น กระทรวงการคลัง สำนักงานประมาณ กระทรวงการต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการนั้นปฏิบัติราชการได้ อีกทั้งยังไปปฏิบัติการในพื้นที่ของเอกชนที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เป็นต้น อันนำไปสู่การที่รัฐบาลประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ เฉพาะอำเภอบางพลี จังหวัดปทุมธานี เฉพาะอำเภอลาดหลุมแก้ว ซึ่งหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองและความรุนแรงรอบใหม่

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) มีความเป็นห่วงสถานการณ์ที่เป็นอยู่เป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการนำไปสู่การเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยใช้ความรุนแรงและไม่ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม และสิทธิมนุษยชนตามวิถีทางของสังคมประชาธิปไตย จึงขอเสนอความคิดเห็นและข้อเรียกร้อง ดังต่อไปนี้

๑. เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเป็นเสรีภาพที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญและเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานในรัฐเสรีประชาธิปไตย

๒. การยึดกระทรวงการคลัง ยึดสำนักงานประมาณ โดยกลุ่มผู้ชุมนุมอ้างว่า เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สำนักงานประมาณโอนเงินตามคำสั่งของระบอบทักษิณ และเรียกร้องไปยังประชาชนทั่วประเทศให้ทำการยึดอาคารสำนักงานราชการทั่วประเทศต่อไป แม้จะโดยมิได้ทำร้ายผู้ใดและไม่ทำลายทรัพย์สินของราชการก็ตาม การกระทำดังกล่าวถือเป็นข้อเรียกร้องทางการเมืองซึ่งมิได้เป็นเรื่องปกติในรัฐเสรีประชาธิปไตย หากการกระทำดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมายใด รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องย่อมมีอำนาจโดยชอบในการบังคับใช้กฎหมายนั้นๆ เพื่อกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน ปรามปราม หรือลงโทษผู้กระทำผิดนั้นได้



# สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

109 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2275-4231-2 แฟกซ์ 0-2275-4230  
109 SOI SITTHICHON, SUTTHISARNWINITCHAI RD., HUAYKWANG, BANGKOK 10310 THAILAND TEL. (662) 275-4231-2 FAX : (662) 275-4230

■■■■■ UNION FOR CIVIL LIBERTY ■■■■■

๓. การที่กลุ่มผู้ชุมนุมแสดงกิริยา หรือใช้วาจาหยาบคายในการแสดงความคิดเห็นบนเวที และบางกรณีอาจมีการใช้กำลังกับ-เจ้าหน้าที่หรือสื่อมวลชนผู้กำลังปฏิบัติตามหน้าที่หรือผู้อื่นซึ่งมีความเห็นต่างจากกลุ่มผู้ชุมนุมให้ดำเนินการตามความประสงค์ของกลุ่มผู้ชุมนุม เช่น การเสนอเงื่อนไขให้บุคคลใดๆ เป่านกหวีด หากไม่ดำเนินการถือว่าไม่ใช่พวกเดียวกับตน ย่อมเป็นการแสดงกิริยาอันมิใช่วิถีของอารยชน ที่เชื่อมั่นในวิถีทางประชาธิปไตย

๔. การประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล นั้นย่อมมิได้เป็นการบังคับใช้กฎหมายเพียงต่อผู้ชุมนุมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงประชาชนทั่วไปในวงกว้างอีกด้วย การปฏิบัติการใดๆ ตามประกาศดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง จึงต้องคำนึงถึงหลักความได้สัดส่วนของการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมกับการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนทั่วไปที่อาจได้รับผลกระทบจากการชุมนุมเป็นสำคัญ

สสส. จึงขอเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมทุกฝ่าย ตั้งอยู่ในความอดกลั้น อยู่ในกรอบของการชุมนุมโดยสงบ และปราศจากอาวุธ หากรัฐบาลต้องการให้ผู้ชุมนุมออกจากสถานที่สาธารณะ รัฐบาลสามารถใช้มาตรการอื่นๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องประกาศใช้กฎหมายพิเศษเช่นที่กำลังดำเนินการอยู่ และขอให้ผู้นำการชุมนุม คัดค้านรัฐบาลและรัฐบาลหาทางใช้มาตรการตามวิถีทางรัฐสภา ให้นำหนักกับการเจรจากับผู้ชุมนุม เพื่อหาทางยุติวิกฤติโดยสันติ โดยมีมาตรการรูปธรรมต่างๆ ทั้งนี้ทุกฝ่ายต้องคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน และดำเนินการต่างๆ อย่างระมัดระวังบนฐานแห่งสันติวิธีและจรรยาบรรณ ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ อันเป็นวิถีทางเดียวที่จะนำชาติบ้านเมืองอันเป็นที่รักยิ่งของคนทุกคน ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยความเรียบร้อย

เชื่อมั่นในหลักนิติธรรม สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย

ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖